

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗



การประชุมกันครั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมปรึกษาหารือกันมากกว่าครั้งอื่นๆ เพราะว่างานนี้ได้ดำเนินไปในวงที่กว้างขึ้น จึงเห็นว่าแทนที่จะต่างคนต่างปฏิบัติ ได้มารวมกันหารือกันว่างานส่วนไหนดำเนินไปด้วยดีแล้ว งานส่วนไหนยังมีข้อที่ขัดข้องอยู่ หรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นข้อที่สองฝ่ายหรือหลายฝ่ายยังเข้าใจไม่ตรงกัน จะได้มีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นของทุกๆ ฝ่ายและข้อที่จำกัดหรือข้อลำบากในการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้ว เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ในโครงการนี้เริ่มต้นด้วยที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารบริโภค หรือได้บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเป็นอย่างนั้นทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถที่จะทำงาน หรือศึกษาต่อได้ จึงได้ช่วยเด็กดำนนี้ และแนวทางที่ช่วยเหลืออันมุ่งไปในด้านการเกษตร แทนที่จะเอาอาหารไปให้เฉยๆ ได้อบรมให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของไทยอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นอย่างนั้นและทำมาได้ดี เห็นว่าในด้านการศึกษานั้นสามารถที่จะทำงานให้ต่อเนื่องกันได้ โดยการหาวิธีอย่างไรให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องได้รวดเร็ว เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่จะศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่อไปได้ การที่ใช้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ก็มีส่วนที่ดีอยู่ที่ว่า จำนวนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นไม่มากนัก และอีกประการหนึ่งหลักสูตรที่วางไว้ก็ไม่ตายตัว สามารถที่จะปรับได้ตามสภาพของท้องถิ่นและสภาพของนักเรียนผู้ปกครอง โดยที่การอาศัยสติปัญญาและความสามารถของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เมื่อทางฝ่ายที่มาช่วยเหลือมีความเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะเสนอแนะและปรึกษาหารือกันได้ ดีกว่าที่จะไปในที่ที่มีหลักสูตรซึ่งดีอยู่แล้ว เหมาะสมตายตัวแล้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนก็หมายถึงว่าเป็นโรงเรียนในที่ที่ห่างไกลทุรกันดาร ยังไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนโดยปกติได้ งานต่างๆ ที่แล้วมานับได้ว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเนื่องด้วยทุกๆ ฝ่ายที่เข้ามาทำงานได้ช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง โดยที่ร่วมมือกันไม่ได้ถือว่ายอันนี้เป็นงานของคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือกัน ก็นับว่าส่วนนี้ทำให้งานก้าวหน้ามาเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และขอให้การที่ท่านมาช่วยนี้ เป็นผลให้ท่านมีความก้าวหน้า และเกิดความคิดที่ดีในการที่จะปฏิบัติงานประจำ ซึ่งเป็นงานส่วนตัวให้ก้าวหน้าอีกต่อไป จึงขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้านตลอดไป

